



ฉบับที่ 5 ประจำเดือนเมษายน 2560

หอสมุดฯ ตั้งเป้าปี 2021

เป็นผู้นำ U-Learning ในเอเชีย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่า ขณะนี้หอสมุดฯ ได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีเป้าหมายสำคัญคือ “การเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัยทุกที่ทุกเวลาในระดับเอเชียในปี 2564” (Ubiquitous Learning) พร้อมกำหนด 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ได้แก่ ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยมีผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ ยุทธศาสตร์เป็นผู้นำเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติ และขยายความร่วมมือในระดับนานาชาติ และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นสากล

ด้านอาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ หอสมุดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ของหอสมุดฯ เน้นความร่วมมือของหน่วยงานในทุกภาคส่วนเพื่อร่วมระดมความคิด รวมทั้งมีการศึกษาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้รับบริการห้องสมุดภายในประชาคมธรรมศาสตร์ เพื่อรับรู้ถึงความต้องการและมโนทัศน์ของห้องสมุดในอนาคตที่คาดหวังไว้ ทั้งความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสม คุ่มค่าและพร้อมใช้งาน มีเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้บริการ ควบคู่กับระบบบริหารองค์กรที่คุณภาพเป็นมาตรฐานสากล มีระบบบริการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวว่า เบื้องต้นแผนงานสำคัญในปี 2560 ที่หอสมุดฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ การผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว และการเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ซึ่งเตรียมจะเข้ารับการตรวจประเมินในช่วงไตรมาสที่ 3 ปีนี้

ด้านการพัฒนานวัตกรรมบริการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อาทิ การพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL tracking) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ การสร้างความร่วมมือแบ่งปันทรัพยากรระหว่างห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณนิติศาสตร์) กับสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน ศาลปกครอง ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพร่วมกัน เป็นต้น .....✍



>>>>กิจกรรมเดือนมีนาคม 2560<<<<



**#3 มี.ค.** ผู้อำนวยการหอสมุดฯ พร้อมคณะทำงานร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน 3 โครงการหลักของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยโครงการสหบรรณานุกรม (Union Catalog) โครงการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ และโครงการ TDC (Thai Digital Collection) ณ ตึก สกอ. พญาไท



**#14 มี.ค.** ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยกุล รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา เข้ารับโล่ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม มธ.ท่าพระจันทร์

**#15, 17, 20 และ 22 มี.ค.** คณะทำงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์ หอสมุดฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หอสมุดฯ ปี พ.ศ.2560-2564



**#21 มี.ค.** ผู้อำนวยการหอสมุดฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน



**#23 มี.ค.** ผู้อำนวยการหอสมุดฯ เข้ารับประธานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ณ โรงแรมปรีซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

**#28 และ 30 มี.ค.** จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ นำระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (TU e-Thesis) แก่เจ้าหน้าที่คณะและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการใช้งานระบบใหม่อย่างถูกต้อง ณ มธ.ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต